



ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑. คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยให้ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

๒. นักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้งและรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหมวดค่ากิจกรรมนักศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษานั้น

๓. การสมัครรับการเลือกตั้งให้สมัครเป็นทีมบุคคลที่ประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า จาก ๓ พื้นที่ (พื้นที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ได้แก่ ๑.พื้นที่บางกอกน้อย ๒.พื้นที่ราชวิถี ๓.พื้นที่พญาไทและ 4. พื้นที่ศาลายา) โดยมีจำนวนทีมบุคคลไม่น้อยกว่า ๗ คน

๔. ทีมบุคคลซึ่งสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน ๒ ทีมขึ้นไป ให้จัดการเลือกตั้งโดยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านทาง web site <http://grad.mahidol.ac.th> ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทีมบุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนและมีคุณสมบัติครบถ้วน ถือว่าเป็นทีมบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในกรณีที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันให้คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

๕. ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียง ๑ ทีมบุคคลและมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงคะแนนรับรองผ่านทาง web site <http://grad.mahidol.ac.th> ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยทีมบุคคลผู้สมัครการเลือกตั้งดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงสูงสุดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ออกเสียง (มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์) จึงจะถือว่าเป็นทีมบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในกรณีที่ได้คะแนนรับรองน้อยกว่าครึ่งหนึ่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่อีกหนึ่งครั้ง เมื่อจัดการเลือกตั้งครั้งที่ ๒ และมีทีมบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อลงคะแนนเสียงแล้วได้รับคะแนนเสียงรับรองไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ออกเสียง ให้คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาลงคะแนนเสียงรับรอง และถือเป็นที่ยุติ

๖.คณะกรรมการสถานศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อประธานคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงนาม) ชัชชัย คุณาวิศรุต

(อาจารย์ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย